

การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลภาคตะวันออก

คุณสนันท์ เอกนันท์รุ่งโรจน์

จุฬามาศ คุณภาพพิทักษ์

ฉัตรฤดี ตรังคสัญลักษณ์

ภัทรพร ว่องไววรวิทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลภาคตะวันออก ด้านชายหาดและปะการัง ทำการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เป็นการผสมผสานวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านชายหาด และด้านปะการัง รวมถึงข้อปฏิบัติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาจากการออกแบบสอบถามการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลภาคตะวันออก มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางอุทยานแห่งชาติ อยู่ในระดับมากทั้งในด้านชายหาด และปะการัง และจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ t-test และ F-test พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านชายหาด และอยู่ในระดับปานกลางด้านปะการัง ส่วนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางอุทยานอยู่ในระดับมากทั้งในด้านชายหาดและในด้านปะการัง และพบว่านักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ด้านชายหาด ที่มีเพศ อายุ ระดับศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในด้านปะการังนักท่องเที่ยวที่มีเพศ และอายุต่างกัน จะมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่างกัน จะมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดในด้านชายหาด นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน จะมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ด้านปะการังนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน

จึงมีข้อเสนอแนะให้ทางอุทยานแห่งชาติมีการประชาสัมพันธ์ถึงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น มีป้ายประกาศติดให้สังเกตเห็นได้ง่าย จัดอบรมผู้ประกอบการและลูกจ้างอย่างจริงจัง ลงพื้นที่จริงเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการจัดการ รวมถึงให้มีการลงโทษ เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

คำสำคัญ: นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ